
ได้เวลาเดินหน้า...

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเรากำาลังอยู่

ระหว่างการดำาเนินการเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า	IFRS	version	ล่าสุด	ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตไม่นานเกินรอ	

สภาวิชาชีพฯ	 จะมีการแบ่งการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเราออกเป็น	

3	 ระดับอย่างที่พวกเราทราบกันดี	 	 ได้แก่	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ	 PAEs	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ	NPAEs	ที่ไม่ใช่	 SMEs	และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับกิจการ	 NPAEs	 ที่เป็น	 SMEs	 โดยในขณะนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 อาจจะยังไม่มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับคำานิยาม	ที่จะใช้ในการแบ่งกิจการ	NPAEs	เป็น	SMEs	กับ	Non	–	SMEs	แต่

เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีกำาลังดำาเนินการอยู่และจะประกาศให้มวล

สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกันในเร็ววัน	 เพื่อสมาชิกจะทราบเส้นทางเดินของการทำาบัญชีที่ถูกต้อง

และสอดคล้องกับขนาดของกิจการ	

	 สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนข้อ

กำาหนดไปนั้น	 คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานฯ	 ใคร่ขอให้สมาชิกและผู้สนใจติดตามความ

คืบหน้า	 โดยคณะกรรมการติดตามมาตรฐานฯ	 จะได้เผย

แพร่ความรู้ความเข้าใจผ่าน	 website	 ของสภาฯ	 ในรูปของ

บทความเป็นชุดๆ	ไป	พร้อมทั้งดำาเนินการประชาพิจารณ์	และ

จัดฝึกอบรมให้มวลหมู่สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบถึงความ

เปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศที่เกิดขึ้น	 และนำาผลของการประชาพิจารณ์และฝึก

อบรมมาทบทวนถึงความเป็นไปได้ที่จะนำามาตรฐานฯนั้นๆ	

มาใช้	 รวมทั้งคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชีเองก็มี

ความดำาริว่าจะจัดทำาตัวอย่างประกอบความเข้าใจให้มากขึ้น

ในข้อกำาหนดใหม่ๆ	ที่ยากต่อการเข้าใจแต่ละเรื่อง	ซึ่งเป็นการ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อมาตรฐานฯ	 ใหม่ๆ	 ที่จะตามมา	

ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำามาตรฐานฯ	 แต่ละเรื่องไปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานฯ

โดย....รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี



	 สุดท้ายนี ้	 ในนามของคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบัญชี	 ใคร่ขอเรียนสมาชิกและผู้สนใจอย่าได้

มองว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนเป็นการเพิ่มภาระ

ให้กับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี	 และเพิ่มความซับซ้อนให้กับ

ระบบบัญชีโดยไม่จำาเป็น	 หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำา

ไปสู่การพัฒนาแวดวงการบัญชีของเราให้ก้าวทันและมีความ

ทัดเทียมสากล	 ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมนักบัญชีเพื่อ

ก้าวสู่	AEC	ที่กำาลังจะมาถึงอันใกล้ครับ.....

รศ.ดร.	วรศักดิ์	ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบัญชี

EDITOR TALK
สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำา FAP 

Newsletter  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และเป็นช่องทางหนึ่งที่นำา

เสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยการรวบรวมข้อมูลให้

ทันต่อปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประโยชน์ใน

แวดวงบัญชี

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการด้าน

ทำาบัญชี ด้านสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านมาตรฐาน

บัญชี ด้านวางระบบ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึง

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี ที่เอื ้อเฟื้อข้อมูล

ภายในเล่ม... ขอบคุณค่ะ


